

บาท/ดอลลาร์เซ้าท์กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบ, รอการแถลงของประธานเฟด

*บาท/ดอลลาร์ เซ้าท์กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบ หลังแข็งค่ามาต่อเนื่องตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน โดยนักลงทุนชะลอการแถลงของ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ (เฟด) ในวันนี้ ว่าจะมีการส่งสัญญาณใดๆ ที่ชี้ว่าตลาดในช่วงต่อไปหรือไม่

*ดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิม ในการซื้อขายช่วงเซ้าท์ ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ นักลงทุนรอฟังการแถลงต่อสภาองเกรส ของ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด

*ตลาดจะพิจารณาถ้อยแถลงของ นางเยลเลน ในการแถลงต่อสภาองเกรส ในวันนี้ และวันพรุ่งนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้จังหวะเวลาในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส 2 บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น

*แต่ความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดบางราย บ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายจะไม่เร่งรีบคุมเข้มนโยบายการเงิน และนักลงทุนจำนวนมากคาดว่า นางเยลเลน จะมีความเห็นออกมาในทำนองเดียวกันนี้

*นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวแถลงต่อคณะกรรมการการของรัฐบาลยุโรป ว่า ยูโรที่แข็งค่าอาจกระทบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน โดยอีซีบี จะดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นต่อไป และอาจจะดำเนินมาตรการพิเศษ เพื่อจัดการกับอัตราเงินเฟ้อต่ำ

*ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) จะแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ หลังการประชุมบีโอเจ โดยตลาดคาดว่า ที่ประชุมจะคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ และบีโอเจจะคาดการณ์ว่า จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% ได้ในปีหน้า แต่อาจปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงเล็กน้อย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.139 บาท

*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.16/18 จาก 32.11/13 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.14/21 จาก 32.10/13 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.61/64 จาก 101.53 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3618/20 จาก 1.3619 เมื่อวาน

"วันนี้ ตลาดคงหยุดรอดูการแถลงของเยลเลน มีจะมีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยหรือไม่ แต่คิดว่า ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไร ช่วงสั้นๆ บาทยังน่าจะแข็งได้อยู่ จาก flows ที่ยังเข้ามา" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้กลับมาทรงตัว หลังจากที่แข็งค่าขึ้นมา มาก ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่นักลงทุนชะลอการแถลงของประเพณีในวันนี้และพรุ่งนี้ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ประธานเฟดจะไม่ส่งสัญญาณใดๆ ที่กระทบต่อตลาดมากนัก ขณะที่ทิศทางไหลเข้าของเงินทุนในช่วงนี้ ยังช่วยหนุนเงินบาทอยู่ แม้จะมี แรงขายทำกำไรสลับเข้ามาก็ตาม โดยมองแนวต้านในวันนี้ไว้ที่ 32.10 และ แนวรับ อยู่ที่ 32.20

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้